



# ด่วนที่สุด      บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๒๔

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/  
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนานิชาการ/ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน  
การศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น ในการนี้ สำนักงาน  
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้สรุปผลการประเมินดังกล่าว เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุม  
รับทราบ และมีมติเห็นชอบในข้อเสนอนะการปรับปรุงและพัฒนา และให้เสนอคณะกรรมการบริหาร  
เพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและต้องเร่งดำเนินการแก้ไข คือ หลักสูตรของ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งส่งผลต่อ  
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ รวมถึงการดำเนินการเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพื่อการศึกษาด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากการประเมินคุณภาพฯ ดังกล่าว เป็นการประเมินประจำปี  
การศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นหลักสูตร  
ที่เปิดสอนตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตร  
มีระยะเวลา ๕ ปี) ควรทักท้วงผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

๒. เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเนื้อหาข้อยกเว้นเกี่ยวกับการวิจัย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาให้  
ละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๓. ตามนโยบายของรัฐบาลจะมุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในแง่ของการจดสิทธิบัตร และนวัตกรรม ซึ่งเห็นว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการในส่วนดังกล่าวได้ค่อนข้างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินด้านการวิจัยให้ดีขึ้น ควรนำผลงานดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินผลด้วย

๔. เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับนักศึกษาในปัจจุบันพบว่า มีแนวโน้มของจำนวนนักศึกษาน้อยลง ซึ่งสวนทางกับการตั้งมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันมากตามไปด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

๕. เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะมีการปรับนโยบายในการทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุราชการ ดังนั้น ฝ่ายพัฒนาบุคลากรต้องพิจารณาการจัดสรรอัตรากำลังให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในอนาคต

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเห็นชอบข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

๒. มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) หรือร่วมกับ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ